



จดหมายข่าว อบต.ภูหลวง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
Phulung Subdistrict Administrative organization



# ลอยกระทงนี้ ฤกษ์ดี "จันทร์ซ้อนจันทร์"

"ลอยกระทง 2566" เป็น "จันทร์ซ้อนจันทร์" ฤกษ์ดีขอทรัพย์-เสริมเสน่ห์

ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พิเศษกว่าปีไหน ๆ เพราะทางโหราศาสตร์ถือเป็น "วันจันทร์ซ้อนจันทร์" ที่เชื่อกันว่าหากใครได้อาบแสงจันทร์และสวดมนต์ขอพรต่อเทพแห่งจันทร์แล้ว จะช่วยเสริมเสน่ห์ เพิ่มความเฮงรับทรัพย์กันไปแบบเต็มกระเป๋า

## รู้จัก "จันทร์ซ้อนจันทร์"

"จันทร์ซ้อนจันทร์" หมายถึง ปรากรฎการณที่พระจันทร์เต็มดวงตรงกับ "วันจันทร์" จึงเรียกว่าจันทร์ซ้อนจันทร์นั่นเอง

นอกจากเป็นวันที่พระจันทร์ทรงงามที่สุดตามปรากรฎการณทางธรรมชาติของวันขึ้น 15 ค่ำแล้ว ยังเป็นวันทรงพลังในทางโหราศาสตร์

## "จันทร์ซ้อนจันทร์" ฤกษ์มงคลทางโหราศาสตร์

โดย อาจารย์ คทา ชินบัญชร เคยอธิบายไว้ใน เฟซบุ๊ก คทา ชินบัญชร เอาไว้ว่า "จันทร์ซ้อนจันทร์" เป็นมหาฤกษ์มงคล คติความเชื่อโบราณใช้ฤกษ์นี้สร้างวัดมุงคทางเมตตามหานิยมและทางโชคลาภทั้งปวง มีคุณเกี่ยวกับอำนาจมหาเสน่ห์ เพราะ ดวงจันทร์ หรือ "พระจันทร์" ในทางโหราศาสตร์ มีรูปร่างผุด่องสวยงาม เกิดจากองค์วิะเทพได้เสกเทพบุตรทั้ง 15 ตนห่อด้วยผ้าขาวขึ้นมาเป็น "เทพพระจันทร์" ทำให้มีการพูดจาที่ดี มีเสน่ห์ชวนหลงใหล



งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลอุทตลวง ณ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านหลุมเงิน



องค์การบริหารส่วนตำบลกุหลาบวง โดย นายภิตติศักดิ์ เสงอรุณ นายกองการบริหารส่วนตำบลกุหลาบวง ได้รับ  
แจ้งจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงสา ว่ามีเด็กเป็หไข่เลือดออก ไข้ที่่บ้ำาขบแดง จึงมอบหมายให้  
เจ้าหน้าที่อบต.กุหลาบวง ออกปฏิบัติภารกิจจัดลูกขำขุขลาย ผลิตพ่นหมอกควัน บริเวณบ้ำาเด็กและบ้ำาเรือขกไคลเคียง เพื่อ  
ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป ขอบขอบคุณ อสม. หนุ้บ้ำาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี



## ข่าวประชาสัมพันธ์.....จ้า

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢 ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

- ✅ แจ้งรับบริการออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
- ✅ แจ้งคำร้องผ่านระบบออนไลน์
- ✅ ติดตามผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการยื่นเรื่องขอรับบริการ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแก่ผู้รับบริการในเรื่องต่าง ๆ โดยเปิดให้บริการผ่านหน้าหลัก

🖥️ เว็บไซต์ อบต.ภูหลวง <https://www.phuluang.go.th/index.php>

🖥️ เว็บไซต์ กรมปกครองส่วนท้องถิ่น <https://www.dla.go.th/oss.htm> หรือ สแกน QR CODE เพื่อเข้าใช้งาน

👤 สามารถติดต่อรับบริการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง

**องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง**  
**อำเภอปากช่องชัย จังหวัดนครราชสีมา**  
**เปิดให้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service**  
**ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)**  
**จำนวน ๒๖ งานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่**

- งานบริการ เพื่อประชาชน จำนวน ๑๖ งานบริการ
- งานบริการ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จำนวน ๒ งานบริการ
- งานบริการ ด้านแรงงานหรือ ส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน ๘ งานบริการ

สามารถติดต่อรับบริการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง โทร. ๐๔๔ - ๐๘๑๐๕๐

สแกนเลย!



ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 รัฐบาลมีนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนผ่านนโยบายรัฐบาล โดยผู้เสียภาษีจะมีระยะเวลาเตรียมการชำระภาษีและผ่อนชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม หากได้ชำระภาษีภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้ให้ความเห็นชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน มิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



# การขยายระยะเวลา

ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ประจำปี พ.ศ. 2567

กำหนด ระยะเวลาเดิม		การดำเนินการ	NEW กำหนด ระยะเวลาใหม่
พ.ย. 2566	1	ประกาศแจ้งรายการที่ดิน	ม.ค. 2567
ม.ค. 2567	2	ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์	มี.ค. 2567
ก.พ. 2567	3	แจ้งประเมินภาษี	เม.ย. 2567
เม.ย. 2567	4	ชำระภาษี	มิ.ย. 2567
เม.ย.- มิ.ย. 2567	5	ผ่อนชำระภาษี	มิ.ย.- ส.ค. 2567
พ.ค. 2567	6	แจ้งเตือนภาษีค้างชำระ	ก.ค. 2567
มิ.ย. 2567	7	แจ้งชื่อผู้ค้างชำระภาษี (ทด.)	ส.ค. 2567





## นายกฯ พบ USABC ย้ำไทยเปิดกว้างสำหรับธุรกิจและการลงทุนพร้อมเสนอ 3 ประเด็น “ความยั่งยืน - ความร่วมมือกับพันธมิตร - เศรษฐกิจดิจิทัล” เพิ่มโอกาสมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบ USABC อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและข้อเสนอแนะร่วมกันว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของไทย - สหรัฐฯ ได้อย่างไรบ้าง และเป็นการสานต่อข้อหารือทั้งจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) เมื่อเดือนกันยายน และ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อพบปะกับผู้นำทางธุรกิจต่าง ๆ พร้อมเน้นย้ำข้อความที่ว่า “ขณะนี้ประเทศไทยเปิดกว้างสำหรับธุรกิจแล้ว และไม่มีเวลาใดที่เหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วที่จะลงทุนในประเทศไทย? (Thailand is now open for business, and there has never been a better time to invest in Thailand?)” ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมเชิงรุกร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ซึ่งสหรัฐฯ เป็นมิตรอันเก่าแก่ของไทย มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศ โดยไทยยินดีที่จะกระชับความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาอย่างสมดุลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พลังงานสะอาด การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีระบุว่า พร้อมขับเคลื่อนประเทศให้เจริญเติบโต ท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลก ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้ระบุถึง 3 ประเด็นสำคัญที่สามารถร่วมกับนักธุรกิจสหรัฐฯ ได้ ดังนี้

ประการแรก ความยั่งยืน ไทยมุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 ผ่านการเร่งรัดโครงการริเริ่มเศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียน โดยขณะนี้ ไทยกำลังดำเนินการทั้ง “การลด” ด้วยการลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ลดการใช้พลังงานฟอสซิล และดำเนินการ “ชดเชย” ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

ประการที่สอง ความร่วมมือกับพันธมิตร ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ซึ่งรัฐบาลจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าขนาดมหึมาในภูมิภาค เช่น แผนที่จะสร้างสนามบินระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่ พัฒนาศูนย์บินขนาดเล็ก และสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่น ๆ เข้ากับทะเลผ่านประเทศไทย

ประการที่สาม การสร้างความเติบโตผ่านเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่สร้างผลกำไรสูง โดยมีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างระบบนิเวศนี้ด้วยนโยบายและมาตรการเชิงนวัตกรรมต่าง ๆ โดยนายกฯ ได้หารือร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านดิจิทัลของไทย ซึ่งมีแนวทางที่จะลงทุนและเป็นพันธมิตรร่วมกัน รวมทั้งในอนาคต ไทยเชื่อมั่นว่าจะได้ร่วมมือกับ USABC และธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ความรู้ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัล

ในช่วงท้าย นายกฯ ขอบขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นและการหารือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันที่จะช่วยกำหนดรูปแบบความร่วมมือในอนาคต ซึ่งสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ พร้อมเชื่อมั่นว่า ยังมีอะไรอีกมากที่สามารถลงมือและทำได้ร่วมกัน

ที่มา: <http://www.thaigov.go.th>



ข้อคิดคติธรรม...



มีคำอุปมาเรื่องหนึ่งในการทำดี ว่า

"นกน้อยบินไปใน  
อากาศ ไม่ทิ้งรอยเท้า  
ไว้ในอากาศ จันใด  
การกระทำความดี  
ก็ไม่ได้หวังว่า เราจะ  
ต้องได้อะไร เป็นสิ่ง  
ตอบแทน แม้ลาภ  
สักการะ คำสรรเสริญ  
หรือ แม้แต่ความศรัทธา

ข้อคิดคือสาระ  
อุตตมสารโ

มুমใดมีแสง  
อีกมุมหนึ่งจะมีเงา  
ที่ใดมีคนชื่นชมเรา  
ที่นั่นก็มี...  
คนเกลียดเราเช่นกัน

"อันตรายที่สุด คือ การคาดหวัง"  
พุทธทาสภิกขุ

เวลาในชีวิต  
ของเราไม่มาก  
"ให้สอนตัวเอง"  
ไม่ต้องพยายาม  
ไปสอนคนอื่น  
เดินไปเดินมา  
ก็ให้สอนตัวเอง  
"เอาชนะตัวเอง"  
ไม่ต้องเอาชนะคนอื่น

พุทธทาสภิกขุ





## ช่องทางการติดต่อ อบต.ภูหลวง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง โทร 06 3023 0188 , 0 4408 1040

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ่งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ/เพลิงไหม้ โทร 06 3023 0188 ,

0 4408 1040 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลภูหลวง หมู่ที่ 5 ต.ภูหลวง อ.ป่าธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ 06 3023 0188 , 0 44 081 040

\* สายตรงนายก อบต.ภูหลวง (นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ) 06 4789 0451

\* สายตรงปลัด อบต.ภูหลวง (นายสุพร วงศ์ณรัตน์) 08 9946 3365

ร้องเรียนร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่โดยตรง ติดต่อ น.ส.พรพรรณ แสงมณี นิติกรชำนาญการ

